



## **Chẳng lẽ các người ngạc nhiên cho cơn ghen của Sa'ad ư?! Ta thề bởi Allah rằng Ta ghen hơn cả Sa'ad và Allah ghen hơn cả Ta. Vì cơn ghen của Allah nên Ngài mới cấm chuyện ngoại tình một cách công khai hay thầm kín; và không một người nào ghen hơn Allah cả.**

Ông Al-Mughirah bin Shu'bah - cầu xin Allah hài lòng về ông - thuật lại: Ông Sa'ad bin Uba-dah - cầu xin Allah hài lòng về ông - nói: "Nếu tôi bắt gặp một người đàn ông cùng với vợ của tôi thì tôi sẽ chặt đầu y xuống bằng lưỡi kiếm không một chút bao dung." Thế là sự việc đó truyền đến tai của Thiên Sứ - cầu xin Allah ban bằng an và phúc lành cho Người -, Người nói: "Chẳng lẽ các người ngạc nhiên cho cơn ghen của Sa'ad ư?! Ta thề bởi Allah rằng Ta ghen hơn cả Sa'ad và Allah ghen hơn cả Ta. Vì cơn ghen của Allah nên Ngài mới cấm chuyện ngoại tình một cách công khai hay thầm kín; và không một người nào ghen hơn Allah cả. Và không người nào yêu thích lý do hơn Allah, chính vì lẽ đó, Allah đã cử phái các vị Thiên Sứ đến để báo tin mừng và cảnh báo. Và không một người nào yêu thích sự ca tụng và tán dương hơn Allah, vì lẽ này Allah đã chuẩn bị Thiên Đàng (cho đám bề tôi ngoan đạo của Ngài)".

[Sahih (chính xác)] [Do Al-Bukhari và Muslim ghi]

Ông Sa'ad bin Uba-dah nói: nếu tôi bắt gặp một người đàn ông nào cùng với vợ của tôi thì chắc chắn tôi sẽ giết chết người đàn ông đó một cách không khoan dung. Thiên Sứ của Allah đã đồng tình với ông về điều đó và Người cho biết rằng Người là người ghen hơn cả Sa'ad và Allah ghen hơn Người. Và cơn ghen của Allah là một thuộc tính riêng của Ngài, không hề giống với cơn ghen của tạo vật. Sự ghen của Ngài giống như sự phẫn nộ và sự hài lòng của Ngài được thể hiện theo sự tối cao và vĩ đại của Ngài, các thuộc tính của tạo vật của Ngài tuyệt đối không thể so sánh với các thuộc tính của Ngài. Việc Thiên Sứ của Allah dùng từ "không một người nào" chỉ là cách diễn đạt quen thuộc trong ngôn từ chứ không khẳng định về việc được phép so sánh Allah với tạo vật, bởi Allah chắc chắn phải vĩ đại và tối cao tuyệt đối, không có thứ gì có thể so đo với Ngài. Đây là quan điểm và tín ngưỡng của phái Sunnah và Jama'ah. Thiên Sứ của Allah nói: (Vì cơn ghen của Allah nên Ngài mới cấm chuyện ngoại tình một cách công khai hay thầm kín) có nghĩa là vì Ngài ghen (muốn bảo vệ quyền lợi cho chủ nhân của nó) nên Ngài mới cấm đám bề tôi của Ngài không đến gần việc quan hệ tình dục ngoài hôn nhân (đặc biệt là ngoại tình) dù thầm kín hay công khai. Lời của Người (và không một người nào ghen hơn Allah cả. Và không người nào yêu thích lý do hơn Allah, chính vì lẽ đó, Allah đã cử phái các vị Thiên Sứ đến để báo tin mừng và cảnh báo) có nghĩa là Ngài

cử phái các vị Thiên Sứ đến là để làm lý do và cảnh báo con người trước khi Ngài trừng phạt họ. Và đây giống như lời phán của Allah: {Các vị sứ giả, họ vừa là những người báo tin lành vừa là những người cảnh báo để nhân loại không còn có lý do khiêu nại với Allah sau khi các vị sứ giả được phái đến.} (Chương 4 - Annisa, câu 165). Lời của Thiên Sứ (Và không một người nào yêu thích sự ca tụng và tán dương hơn Allah, vì lẽ này Allah đã chuẩn bị Thiên Đàng), đây là sự hoàn hảo tuyệt đối của Ngài, Ngài yêu thích đám bầy tôi của Ngài ca tụng và tán dương Ngài về phúc lành, sự vĩ đại và tối cao của Ngài. Chính vì nguyên nhân này, Allah ban cho họ tất cả các ân huệ để họ tận hưởng và Ngài hài lòng về họ nếu họ tán dương và ca ngợi Ngài về các ân huệ đó. Nhưng cho dù, con người có ca tụng và tán dương Ngài nhiều thế nào thì sự tán dương và ca ngợi đó cũng không đủ xứng đáng với Ngài. Do đó, Ngài tự ca ngợi bản thân Ngài bằng cách Ngài hứa hẹn Thiên Đàng cho những ai luôn khao khát được nó để họ ca ngợi và tán dương Ngài về nó, và để họ cố gắng, nỗ lực hết mình cho mục đích đó bởi vì Thiên Đàng là ân huệ cuối cùng của Ngài dành cho con người.

<https://sunnah.global/hadeeth/vi/show/8296>

النجاة الخيرية  
ALNAJAT CHARITY

